

NHỮNG HOÀN CẢNH THƯƠNG TÂM V (Lá Thư Cấm Động)

Kính gửi quý vị,

Qua nhiều công việc mà TTTT đã làm, mang đến niềm vui và chia sẻ ngọt bùi ấm lạnh cho nhiều người, góp phần xoa dịu nỗi đau cho những gia đình có hoàn cảnh thương tâm và bất hạnh. Từ đó, tên của QTTT đã được nhiều người biết đến. Hôm qua khi chúng tôi đang họp sơ kết các chuyến đi cứu trợ tại các tỉnh từ Quảng Ngãi trở ra Quảng Bình, có một chị đã điện thoại tìm gặp chúng tôi, sau 40 phút chị ấy lại đến,



chúng tôi đã tạm xin phép cuộc họp vài phút để rời khỏi bàn họp ra tiếp chị ở bàn ngoài hành lang.

Chị tên Trường, trông chị hơi rụt rè và đôi mắt buồn với giọng nghẹn nghẹn tỏ bày công việc của gia đình mình và chị đã gửi một phong thư cho QTTT, chúng tôi ghi tất cả những thông tin cần thiết ở chị và tiễn chị ra cổng, chúng tôi lại tiếp tục với cuộc họp.

Đến cuối buổi họp, chúng tôi đọc lá thư của chị Trường cho mọi người cùng nghe về hoàn cảnh thương tâm ấy và nhiều người không khỏi ứa lệ.



Xin mời đọc thư của gia đình chị gửi đến **Quỹ Từ Thiện Từ Tâm Canada-USA-Vietnam** sau đây:

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐƠN XIN CỨ TRỢ

Kính gửi : Quý Ủy Viên Ủy Ban
CANADA - USA - VIỆT NAM

Tôi tên là Huỳnh Thị Huệ, 61 tuổi hiện đang cư trú tại thôn Điện An III - Xã Nghĩa Thương - Huyện Từ Nghĩa - Thành Phố Quảng Ngãi.

Nay tôi viết đơn này tha thiết gửi đến Quý Ủy Ban CANADA - USA - VIỆT NAM, xin mở lòng từ bi cứu giúp cho gia đình tôi trong cảnh thôn khổ có cùng và tôi trong cơn bệnh hoạn, sống dở chết dở này : vì cuộc sống chồng tôi đi làm phụ hồ bị xe đụng chết tháng 06 năm 2010; hoàn cảnh gia đình đang chồng tôi chết cũng nghèo chỉ có Bà Mẹ già nên cũng không đến bù gì cho chồng tôi được.

Tôi bị lâm bệnh trong suốt bốn năm qua, đi lại rất yếu ớt, bệnh tiểu đường, ung thư phổi; vì cuộc sống quá khó khăn tôi không có tiền chạy chữa than thuốc điều dẫn nên bệnh tình của tôi ngày càng trầm trọng; hiện giờ bệnh của tôi không còn khả năng chữa khỏi vì đã bước vào giai đoạn cuối; sự sống của tôi rất mong manh phải vào Viện thường xuyên; chỉ sống được ngày nào là nhờ vào thuốc men.

Tôi còn có bốn đứa con : ba đứa con gái và một đứa con trai.

Ba đứa con gái đã có gia đình và con cái riêng; cuộc sống của các con tôi cũng khá ổn định.

2011/11/30 11:01

vất vả, bệnh đau, không đủ lo cho con cái nên phải theo chồng đi bán củ tiêu gỗ, làm công cho người ta ở miền Tây; con cái phải gửi cho người ta ở quê. Cuộc sống của các con tôi đi làm xa cũng không đủ trang trải nên một năm, có năm hai năm mới về quê thăm con một lần.

Con đứa con trai nhỏ đang sống với tôi, em đang đi học, học một buổi còn một buổi đi làm phụ hồ tiền tiền ăn, tiền học, còn dư chút ít tiền phải phụ tiền thuốc cho tôi.

Điện ăn uống, thang thuốc hàng ngày của tôi nhờ những đứa con gom góp chút ít tiền, lòng từ bi của bà con chơn xôn giúp đỡ những sự nghèo đói, khổ cực bệnh tật cu' quanh quẩn tôi và đứa con tôi suốt mấy rông rã qua. Sự giúp đỡ của bà con xôn giêng cũng không đủ chút nào cho bệnh tật của tôi, tôi đã vay mượn khắp nơi, nỗ nần để có tiền đóng tiền viên phi, thuốc than.

Những gì tôi viết lên đây là chân thành, sự thật, Tôi xin tha thiết cầu mong được sự ^{cuối} giúp của Quý Từ Thiên Từ Tâm: CANADA USA VIỆT NAM, cho cuộc sống của tôi trong quãng đời còn lại sau này, dù sự sống thời thớt của tôi không biết còn được bao lâu trên cõi đời này nữa; nhưng cũng cầu mong sao cho đỡ lo lắng, vất vả, dấn vất, khổ tâm bất lực trong suốt mấy năm bệnh đau suy kiệt; để tôi nghiệp cho đứa con trai của tôi phải vất vả lo cho người Mẹ như tôi, không được ăn no, mặc ấm, rồi cuộc sống của em trai

2011/11/30 11:02

con người Cha, thông con người Mẹ, thông con chỗ dựa tinh thần vững chắc, rồi con nỗ lực.

Tôi cầu mong được sựเม' lòng thương cứu giúp cho đứa con bất hạnh là người mẹ với sự sống mong manh như tôi.

Lời cuối cũng chân thành, tha thiết. Tôi không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn của Mẹ con. Tôi xin gửi tới những tâm lòng từ bi Quy Từ Thiện Từ Tâm CANADA - USA - VIỆT NAM

Quảng Ngãi, 29-11-2011

Con xin thay mặt cho người Mẹ đau yếu của con.

Congái: Phuon

Nguyễn Thị Thanh Trường

2011/11/30 11:02

Sau buổi họp, chúng tôi đi xác minh tình trạng của gia đình bà Huỳnh Thị Huệ.

Qua kinh nghiệm của những người làm TTTT, chúng tôi làm việc rất nhanh, đã liên hệ đến nơi bà Huệ sinh sống và được bà con hàng xóm ở đó cho biết sự thật hoàn cảnh của gia đình bà Huệ đúng 100% như nội dung trong thư. Ngay trong buổi chiều ấy chúng tôi đã trực tiếp đến bệnh viện thăm và chia sẻ kịp thời trong lúc gia đình túng quẫn, QTTT đã giúp đỡ cho gia đình chi 1 triệu đồng.



Chúng tôi lại chia tay bà Huỳnh Thị Huệ sau lời cầu chúc của đại diện QTTT chúc bà sức khỏe được đỡ hơn và gia đình sớm có được cuộc sống ổn định.

THT

01/12/2011